



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

อำเภอบรบือ

จังหวัดมหาสารคาม

งานนโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐-๔๓๗๕-๐๓๒๗

[www.nongkhukhad.go.th](http://www.nongkhukhad.go.th)



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

อำเภอบรบือ

จังหวัดมหาสารคาม

งานนโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐-๔๓๗๕-๐๓๒๗

[www.nongkhukhad.go.th](http://www.nongkhukhad.go.th)

## คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดฉบับนี้ เป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นในระดับตำบล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล ซึ่งได้กำหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นและแนวทางการพัฒนาหลายๆ แนวทางอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดและหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมกันกำหนดไว้

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

สิงหาคม ๒๕๖๗

## สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๑

ภาคผนวก

บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑  
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	๒. ด้านการสร้าง ความเสมอภาคใน การแข่งขัน	๕. ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทาง โลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค ๖. ไทยเป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล ของอาเซียน	๙. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม ๑๑. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทัวถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	๓. เพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	๓. การพัฒนา โครงสร้างการผลิต และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น	๑. การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ระบบประปา ระบบบำบัด ขยะเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะ พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๒	๒. ด้านการสร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน	๕. ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและยุทธศาสตร์ทาง โลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค ๖. ไทยเป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล ของอาเซียน	๙. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม ๑๑. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทัวถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	๓. เพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	๓. การพัฒนา โครงสร้างการผลิต และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น	๑. การพัฒนา ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ระบบประปา ระบบบำบัด ขยะเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งระบบไฟฟ้า สาธารณะ พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค	เคหะและชุมชน	กองช่าง

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓	๒.ด้านการสร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน	๑.ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้าน สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป มูลค่าสูง	๒.ยุติความหิวโหย บรรลุ ความมั่นคงทางอาหารและ ยกระดับโภชนาการและ ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน	๑. ส่งเสริม และ พัฒนาการผลิตภาค การเกษตรเพื่อสร้าง รายได้กับเกษตรกร ๓. เพิ่มศักยภาพด้าน การค้า การลงทุน เพื่อรองรับการ ขยายตัวทาง เศรษฐกิจ ๔. พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ผู้ สังคมความสูญหายได้ สิ่งแวดล้อมที่ดี	๒. การสร้างความ เข้มแข็งของสังคม และชุมชนท้องถิ่น ๓. การพัฒนา โครงสร้างการผลิต และสร้างความเป็น ทางเศรษฐกิจใน ท้องถิ่น	๒. การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	ส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนและแก้ไขปัญหา ความยากจนตามแนว ปรัชญาหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร การสหกรณ์	การเกษตร	สำนักงาน รับผิดชอบหลัก สำนักงานปลัด
๔	๒.ด้านการสร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน	๑.ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้าน สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป มูลค่าสูง	๒.ยุติความหิวโหย บรรลุ ความมั่นคงทางอาหารและ ยกระดับโภชนาการและ ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน	๑. ส่งเสริม และ พัฒนาการผลิตภาค การเกษตรเพื่อสร้าง รายได้กับเกษตรกร ๓. เพิ่มศักยภาพด้าน การค้า การลงทุน เพื่อรองรับการ ขยายตัวทาง เศรษฐกิจ ๔. พัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ผู้ สังคมความสูญหายได้ สิ่งแวดล้อมที่ดี	๒. การสร้างความ เข้มแข็งของสังคม และชุมชนท้องถิ่น ๓. การพัฒนา โครงสร้างการผลิต และสร้างความเป็น ทางเศรษฐกิจใน ท้องถิ่น	๒. การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	ส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนและแก้ไขปัญหา ความยากจนตามแนว ปรัชญาหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร การสหกรณ์	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ อบท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕	๑. ด้านความมั่นคง ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๔. ไทยเป็นศูนย์กลางทางสุขภาพและสุขภาพมูลค่าสูง ๘. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ๑๒. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบสนองโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ๑๓. ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน	๓. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย ๔. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑๑. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทวีถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	๑. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มีความสามารถศักยภาพได้ สิ่งแวดล้อมที่ดี	๒. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น	๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ส่งเสริมความเป็นอยู่และการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัด
๖	๑. ด้านความมั่นคง ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๔. ไทยเป็นศูนย์กลางทางสุขภาพและสุขภาพมูลค่าสูง ๘. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ๑๒. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบสนองโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ๑๓. ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน	๓. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย ๔. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑๑. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทวีถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	๑. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้กับเกษตรกร ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มีความสามารถศักยภาพได้ สิ่งแวดล้อมที่ดี	๒. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น	๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ส่งเสริมความเป็นอยู่และการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค	งบกลาง	กองสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๗	๑. ด้านความมั่นคง ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๔. ไทยเป็นศูนย์กลางทางสุขภาพและสุขภาพมูลค่าสูง ๕. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ๑๒. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ๑๓. ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน	๓. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพดี และส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกระดับ ๔. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑๑. ทำให้เมืองและที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	๑. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ประกอบการและภาคประชาสังคม ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุข สิ่งแวดล้อมที่ดี	๒. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น	๓. การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน/คุณภาพชีวิต	ส่งเสริมความเป็นอยู่และโอกาสทางสังคม การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค	การรักษาความสงบภายใน	สำนักงานป้องกันโรค
๘	๑. ด้านความมั่นคง ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๔. ไทยเป็นศูนย์กลางทางสุขภาพและสุขภาพมูลค่าสูง ๕. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ๑๒. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ๑๓. ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน	๓. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพดี และส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกระดับ ๔. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑๑. ทำให้เมืองและที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	๑. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ประกอบการและภาคประชาสังคม ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุข สิ่งแวดล้อมที่ดี	๒. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น	๓. การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน/คุณภาพชีวิต	ส่งเสริมความเป็นอยู่และโอกาสทางสังคม การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรค	สาธารณสุข	สำนักงานป้องกันโรค





ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๑	๑.ด้านความมั่นคง ๓.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๔.ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ๑๒.ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ๑๓.ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน	๓.สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย ๔.สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑๑.ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	๒.ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ การท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๓.เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ๔.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สังคม ความสุข ภายใต้วงแวดล้อมที่ดี	๑.การจัดการศึกษา และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ๒.การสร้างความรู้ ความเข้าใจของสังคม และชุมชนท้องถิ่น ๓.การพัฒนา โครงการสร้างการผลิต และสร้างควมมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ๔.การพัฒนาและเสริมสร้าง เสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร	๔.การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น	เพิ่มช่องทางในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารให้แก่ ประชาชน สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาใน อ นุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษา และนันทนาการ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
๑๒	๑.ด้านความมั่นคง ๓.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๔.ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ๑๒.ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ๑๓.ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน	๓.สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย ๔.สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑๑.ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน	๒.ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ การท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๓.เพิ่มศักยภาพด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ๔.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สังคม ความสุข ภายใต้วงแวดล้อมที่ดี	๑.การจัดการศึกษา และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ๒.การสร้างความรู้ ความเข้าใจของสังคม และชุมชนท้องถิ่น ๓.การพัฒนา โครงการสร้างการผลิต และสร้างควมมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ๔.การพัฒนาและเสริมสร้าง เสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร	๔.การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น	เพิ่มช่องทางในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารให้แก่ ประชาชน สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาใน อ นุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษา และนันทนาการ	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	สำนักปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๓	๑. ด้านความมั่นคง ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๔. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ๑๒. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของภาคการพัฒนาแห่งอนาคต ๑๓. ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน	๓. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย ๔. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑๑. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทวีติง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน	๒. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๓. เพิ่มศักยภาพด้านการบริการลงทุน เพื่อรองรับการลงทุนด้วยประชาชน ผู้สังคมความสูง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี	๑. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท้องถิ่น ๒. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชนบทท้องถิ่น ๓. การพัฒนาโครงสร้างการผลิต การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสร้างสรรค์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ๔. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร	๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ	การศึกษา	กองการศึกษา
๑๔	๑. ด้านความมั่นคง ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๔. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ๑๒. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของภาคพัฒนาแห่งอนาคต ๑๓. ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน	๓. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย ๔. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑๑. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทวีติง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน	๒. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๓. เพิ่มศักยภาพด้านการบริการลงทุน เพื่อรองรับการลงทุนด้วยประชาชน ผู้สังคมความสูง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี	๑. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท้องถิ่น ๒. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชนบทท้องถิ่น ๓. การพัฒนาโครงสร้างการผลิต การอนุรักษ์วัฒนธรรมและเสริมสร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่น ๔. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร	๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	กองการศึกษา
๑๕	๒. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	๑๓. ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน	๑๒. ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๓. ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน	๑. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ๒. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๓. เพิ่มศักยภาพด้านการบริการลงทุน เพื่อรองรับการลงทุนด้วยประชาชน ผู้สังคมความสูง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี	๑. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท้องถิ่น ๒. การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชนบทท้องถิ่น ๓. การพัฒนาโครงสร้างการผลิต การอนุรักษ์วัฒนธรรมและเสริมสร้างเศรษฐกิจในท้องถิ่น ๔. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร	๕. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง พัฒนาระบบการบริหารจัดการและ บริการประชาชน	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด กองคลัง

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๑๐ ปี ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (๑๐ปี.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๖	๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	๑๓. ไทยมีภาคีรัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน	๑๖. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข และค้ำจุนคุณค่าของทุนมนุษย์ที่ยั่งยืนในทุกด้านเข้าสู่ความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพที่ครอบคลุมและครอบคลุมในทุกระดับ	๑. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะของจังหวัดสมุทรสาคร ๒. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ การท่องเที่ยวและบริการสร้างสรรค์ ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เปราะบาง	๑. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ๒. การสร้างความรู้และนวัตกรรม ๓. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร	๕. การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	ส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง พัฒนาระบบบริหารจัดการและ บริการประชาชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
๑๗	๖. ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหาร จัดการภาครัฐ	๑๓. ไทยมีภาคีรัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน	๑๖. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข และค้ำจุนคุณค่าของทุนมนุษย์ที่ยั่งยืนในทุกด้าน เข้าสู่ความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพที่ครอบคลุมและครอบคลุมในทุกระดับ	๑. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะของจังหวัดสมุทรสาคร ๒. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ การท่องเที่ยวและบริการสร้างสรรค์ ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เปราะบาง	๑. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ๒. การสร้างความรู้และนวัตกรรม ๓. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร	๕. การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	ส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง พัฒนาระบบบริหารจัดการและ บริการประชาชน	การรักษาคำวางสงบ	สำนักปลัด
๑๘	๖. ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหาร จัดการภาครัฐ	๑๓. ไทยมีภาคีรัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน	๑๖. ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข และค้ำจุนคุณค่าของทุนมนุษย์ที่ยั่งยืนในทุกด้าน เข้าสู่ความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพที่ครอบคลุมและครอบคลุมในทุกระดับ	๑. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะของจังหวัดสมุทรสาคร ๒. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ การท่องเที่ยวและบริการสร้างสรรค์ ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เปราะบาง	๑. การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ๒. การสร้างความรู้และนวัตกรรม ๓. การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร	๕. การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	ส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง พัฒนาระบบบริหารจัดการและ บริการประชาชน	การรักษาคำวางสงบ	สำนักปลัด

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนางานของ อบท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อบท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑๙	๕. ด้านการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	๑๐. ไทยมีเศรษฐกิจทันสมัยและสังคมคาร์บอนต่ำ ๑๑. ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	๑๒. สร้างหลักประกันให้มีระบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๓. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ๔. การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ	๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรดิน ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย	การเกษตร	สำนักงานปศุสัตว์
๒๐	๕. ด้านการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	๑๐. ไทยมีเศรษฐกิจทันสมัยและสังคมคาร์บอนต่ำ ๑๑. ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	๑๒. สร้างหลักประกันให้มีระบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๓. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ๔. การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ	๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรดิน ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย	สาธารณสุข	สำนักงานปศุสัตว์
๒๑	๕. ด้านการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	๑๐. ไทยมีเศรษฐกิจทันสมัยและสังคมคาร์บอนต่ำ ๑๑. ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	๑๒. สร้างหลักประกันให้มีระบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๓. การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ๔. การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ	๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรดิน ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย	เกษตรและชุมชน	สำนักงานปศุสัตว์
รวม	๖	๙	๗	๔	๔	๖	๖	๑๒	๕

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ผ.๑๑

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาตำบลโครงการ พื้นฐาน ๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนนใน สะพาน ระบบระบายน้ำ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบ ประปา ระบบบำบัด ขยายเขตระบบไฟฟ้า แรงต่ำและติดตั้งระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค	-	-	๑	๑๓๘,๖๐๐	๒	๖๐๑,๐๐๐	-	-	-	-	๓	๗๓๙,๖๐๐
รวม	-	-	๑	๑๓๘,๖๐๐	๒	๖๐๑,๐๐๐	-	-	-	-	๓	๗๓๙,๖๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลคูชูกิจ ๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร การสหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตุซซาค อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม สังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม ความเป็นอยู่และการ สะดวก รاحة ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การ จัดระเบียบชุมชน/สังคมและ รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการ ควบคุมและป้องกันโรค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ๔.๑ กลยุทธ์ เพิ่มช่องทาง ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในแก่ประชาชน สนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาใน ท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษา และนันทนาการ (๑) แผนงานการศึกษา (๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รวม	-	-	-	-	๗	๔,๕๗๐,๐๐๐	๗	๔,๖๓๐,๐๐๐	๕	๔,๖๘๐,๐๐๐	๒๑	๑๓,๘๘๐,๐๐๐
					๕	๔,๐๒๐,๐๐๐	๒	๕๕๐,๐๐๐	๕	๔,๑๓๐,๐๐๐	๖	๑๖,๕๐๐,๐๐๐
					๒	๕๕๐,๐๐๐	๕	๕๕๐,๐๐๐	๒	๕๕๐,๐๐๐	๑๕	๑๖,๕๐๐,๐๐๐
					๗	๔,๕๗๐,๐๐๐	๗	๔,๖๓๐,๐๐๐	๗	๔,๖๘๐,๐๐๐	๒๑	๑๓,๘๘๐,๐๐๐

บัญชีรูปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๕. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร												
๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและ สนับสนุนบุคลากรให้เกิด การเรียนรู้และพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของ ประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง พัฒนา ระบบการบริหารจัดการ และบริการประชาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขูด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๖.๑ กลยุทธ์ การฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรดิน ป่า ไม้และสิ่งแวดล้อม การ บริหารจัดการขยะ น้เสีย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	๑	๑๓๘,๖๐๐	๙	๕,๑๗๑,๐๐๐	๗	๔,๖๓๐,๐๐๐	๗	๕,๖๘๐,๐๐๐	๒๔	๑๔,๖๑๙,๖๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	๑	๑๓๘,๖๐๐	๙	๕,๑๗๑,๐๐๐	๗	๔,๖๓๐,๐๐๐	๗	๕,๖๘๐,๐๐๐	๒๔	๑๔,๖๑๙,๖๐๐

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒.ด้านโครงสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดภายใต้ ๕.ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค ๖.ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๘.สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม ๑๑.ทำให้เมืองและถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั้งถึงการเปลี่ยนแปลงและอื่น เป้าประสงค์ที่ ๘.๑ ๘.๔ ๑๑.๒ ๑๑.๓
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๓.เพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๓.การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างนวัตกรรมบนเส้นทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
  - ๑.การพัฒนาตำบลสร้างพื้นฐาน
    - ๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ระบบประปา ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
    - (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๑	โครงการวางท่อประปา ภายในหมู่บ้านโคกภู หมู่ที่ ๕	โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโคกภู หมู่ที่ ๕ ระยะทางรวม ๒,๐๐๐ เมตร หรือท่อจ่ายน้ำ PVC ๘๘.๕ ซม. ๒๐ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ ท่อน (ตามแบบ อบต.หนองสูงขาดกำหนด)	- เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการให้ตรงตามบริบทของพื้นที่ - เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ให้สอดคล้องกับโครงการและตรงตามบริบทของพื้นที่	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบล โครงสร้างพื้นฐาน	โยธา ลำดับที่ ๔๙ หน้าที่ ๖๖
	- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) วางท่อประปาภายในหมู่บ้าน.....(ตามแบบ อบต.หนองสูงขาดกำหนด)	- เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) วางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโคกภู หมู่ที่ ๕ ระยะทางรวม ๒,๐๐๐ เมตร หรือท่อจ่ายน้ำ PVC ๘๘.๕ ซม. ๒๐ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ ท่อน (ตามแบบ อบต.หนองสูงขาดกำหนด)			
	-งบประมาณ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	-งบประมาณ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๕๘,๐๐๐ บาท			

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๔ เส้นทางจากประตูวัดทางทิศใต้ ถึงบ้านนายสมบัติ ปูณแพน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองซุงขาดกำหนด)	- เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการให้ตรงตามบริบทของพื้นที่	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลำดับที่ ๒๓ หน้าที่ ๕๘
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซุงขาด หมู่ที่ ๑๗ จากหน้าวัด ถึง ท้ายยก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๒๖ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.หนองซุงขาดกำหนด)	- เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ให้สอดคล้องกับโครงการให้สอดคล้องกับโครงการและตรงตามบริบทของพื้นที่	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลำดับที่ ๔๑ หน้าที่ ๖๔

ได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ (นายภูมิศาย รัตน์เมือง)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ๓.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔.ด้านการศึกษา โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมู่ความายที่ ๔.ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืน ๑๒.ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งชาติ ๑๓.ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทยประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๓.สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่ดีและสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย ๔.สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑๑.ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั้งสิ่ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๔ ๔.๕ ๔.๖ ๔.๗ ๑๑.๔
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๒.ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๓.เพิ่มศักยภาพด้านการลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ๔.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมความสุข ภายใต้อัตลักษณ์ที่ดี
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด ๑.การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ ๒.การสร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนท้องถิ่น
- ๓.การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างนวัตกรรมบนเส้นทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ๔.การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร
- ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียน การศึกษา วิทยาลัย และส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- ๔.๑ กลยุทธ์ เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ (๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงานการศึกษา
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -งบประมาณ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -งบประมาณ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	-เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เนื่องจากจำนวนนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนของ ศพด.ในสังกัดและโรงเรียนในสังกัด สพฐ.มีจำนวนเพิ่มขึ้น	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	แผนงานการศึกษา ลำดับที่ ๑ หน้าที่ ๓๓

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  -งบประมาณ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๗๔๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  -งบประมาณ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๗๔๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท	-เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ เนื่องจากจำนวนนักเรียนตามแผนการ รับนักเรียนของ ศพด. ในสังกัดและ โรงเรียนในสังกัด ศพด. มีจำนวนเพิ่มขึ้น	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	แผนงานการศึกษา ลำดับที่ ๒ หน้าที่ ๓๔
๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลหนองคูขาด  -งบประมาณ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบล หนองคูขาด  -งบประมาณ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๘๒๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๘๓๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ บาท	-เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ เนื่องจากจำนวนนักเรียนตามแผนการ รับนักเรียนของ ศพด. ในสังกัดและ โรงเรียนในสังกัด ศพด. มีจำนวนเพิ่มขึ้น	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	แผนงานการศึกษา ลำดับที่ ๓ หน้าที่ ๓๔
๔	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลหนองคูขาด  -งบประมาณ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๐๒๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๒,๐๖๐,๐๐๐ บาท	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลหนองคูขาด  -งบประมาณ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๒,๐๖๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท	-เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ เนื่องจากจำนวนนักเรียนตามแผนการ รับนักเรียนของ ศพด. ในสังกัดและ โรงเรียนในสังกัด ศพด. มีจำนวนเพิ่มขึ้น	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	แผนงานการศึกษา ลำดับที่ ๔ หน้าที่ ๓๕

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) -งบประมาณ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) -งบประมาณ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	-เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ เนื่องจากจำนวนนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนของ ศพด.ในสังกัดและโรงเรียนในสังกัด สพฐ.มีจำนวนเพิ่มขึ้น	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านการศึกษา ประเพณีท้องถิ่น	แผนงานการศึกษา ลำดับที่ ๕ หน้าที่ ๓๕

ได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ  
(นายนิภาภรณ์ รัตนเมือง)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น



(๒) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองคูขาด -งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองคูขาด ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท	-เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเนื่องจากงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ จึงขอปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลำดับที่ ๗ หน้าที่ ๑๑๗
๒	โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันสัมพันธ์เทศบาลปีใหม่อำเภอบรบือ -งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท	โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันสัมพันธ์เทศบาลปีใหม่อำเภอบรบือ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท	-เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณเนื่องจากงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ จึงขอปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ลำดับที่ ๘ หน้าที่ ๑๑๗

ได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายนิภาภรณ์ รัตนเมือง)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**ภาคผนวก**

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑  
วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗  
เรื่อง การพิจารณากิจการในวงงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายประเจน บุปผาแสง	ประธานสภา อบต.	
๒	นายวิบูลย์ หงษา	รองประธานสภา อบต.	
๓	นางศรีัญญา ราชเจริญ	เลขานุการสภา อบต.	
๔	นายหนูกวน ทวยภา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	
๕	นายพลวุฒิ โคตรดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	
๖	นางสังวาลย์ ปะเสทะโก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	
๗	นางราตรี แน่นอุดร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	
๘	นายสุวรรณ์ เทียมจันทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	
๙	นายอุทัย อุดมดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	
๑๐	นายสุรียา ลอยคลัง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	
๑๑	นายบุญมี ปะเสทะโก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘	
๑๒	นายนิคม ราชบุโฮม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	
๑๓	นายสมบัติ ซาดา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐	
๑๔	นายอามิตรตา เทียกทุม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑	
๑๕	นายประมวล สุมิตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒	
๑๖	นางบัวไข คงประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๖	
๑๗	นายเสกสรร ไชยตระมาตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๗	
๑๘	นายแสวง วรรณโพธิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๘	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายนิกาย รัตน์เมือง	นายก อบต.หนองคูขาด	
๒.	นายประยูร มุทธราช	รองนายก อบต.หนองคูขาด	
๓.	นายสมหมาย เทียบฤทธิ์	รองนายก อบต.หนองคูขาด	
๔.	นายวิชัย ชมภูน้อย	เลขานุการนายก อบต.	
๕.	นายสุทธินันท์ พรอินทร์	รองปลัด อบต.หนองคูขาด	
๖.	นายสุรศักดิ์ ไชยรงค์ศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๗.	นางสาวชมภูณัฐ ศรีคลัง	นักทรัพยากรบุคคล	รก.หัวหน้าสำนักปลัด
๘.	นางสาวรัตนภรณ์ พรหมคุณ	นิติกร	
๙.	นางสาวพัชราภรณ์ แสนศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

ผู้เข้าฟังการประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ที่อยู่	หมายเหตุ
๑.	นายศิลา ทศน้อย	หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองคูขาด	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น

นางศรีบุญญา ราชเจริญ

เลขาธิการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่ประธานสภาฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ดิฉัน นางศรีบุญญา ราชเจริญ เลขาธิการสภาฯ ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอันทรกเกียรติแห่งนี้ จำนวน ๑๘ ท่าน ครบองค์ประชุม ลำดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ ประธานในพิธี ได้จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย

-----สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมลุกขึ้นยกมือไหว้และกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย-----

ระเบียบวาระที่ ๑

นายประเจน บุษผาแสง  
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ซึ่งตามประกาศอำเภอบรบือ เรียกประชุมสภา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ไม่เกิน ๑๕ วัน จึงได้กำหนดวันประชุมสภาฯ ครั้งนี้ขึ้น ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งในวันนี้มีการพิจารณากิจการที่เกี่ยวข้องกับสภาฯ ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติในการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ และจะได้อภิปรายในระเบียบวาระของการประชุมฯ ครั้งนี้ต่อไป สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน รับทราบนะครับ

มติที่ประชุม

นายประเจน บุษผาแสง  
ประธานสภาฯ

รับทราบ

๑.๒ ในการประชุมสภาฯ วันนี้ มีประชาชนที่สนใจที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ โดยได้ยื่นคำขอต่อประธานสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ท่าน ด้วยกัน คือ นายศิลา ทศน้อย

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายประเจน บุบผาแสง  
ประธานสภาฯ

ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒

นายประเจน บุบผาแสง  
ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา โดยเป็นการพิจารณากิจการที่เกี่ยวข้องกับวงงานกิจการสภาฯ ซึ่งเลขานุการสภาฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย และได้มีการจัดส่งให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบล่วงหน้า ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจทานคู่มืออีกครั้งก่อนที่จะมีการขอมติที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป หากมีข้อผิดพลาดสามารถขอแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ได้ ก่อนที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จะได้ลงนามเพื่อรับรองการตรวจรายงานการประชุมต่อไป หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะขอแก้ไข รายงานการประชุม กระผมในนามของประธานสภาฯ จะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ครั้งแรกต่อไป สมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก โปรดยกมือครับ และขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับจำนวนสมาชิกฯ ที่ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกะทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

๕.๑.๑ การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

นายประเจน บุบผาแสง

ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติเพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

-/โดยใน...

โดยในการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามหลักการบริหาร  
กิจการบ้านเมืองที่ดี จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา ให้รับทราบ  
ก่อนที่จะการอภิปราย ชักถาม และลงมติต่อไป ขอเชิญครับ

นายนิทาย รัตนเมือง  
นายก อบต.หนองคูขาด

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิก  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน กระผม นาย  
นิทาย รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาต  
ต่อที่ประชุมสภา ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด และนางสาวพัชราภรณ์ แสน  
ศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่  
ประชุมสภา ได้รับทราบในรายละเอียดต่อไป ครับ

นายสุทธินันท์ พรอินทร์  
รองปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก  
ท่าน กระผม นายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด  
ขออนุญาตเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ซึ่งคณะผู้บริหาร จะ  
ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จึงได้  
มีการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อดำเนินการทบทวน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณฯ องค์การ  
บริหารส่วนตำบลหนองคูขาด จึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ  
เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขึ้น โดยรายละเอียดจะให้  
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนฯ เป็นผู้ชี้แจงให้สภาฯ ได้รับ  
ทราบต่อไป ครับ ขอขอบคุณครับ

นางสาวพัชราภรณ์ แสนศรี  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะ  
ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชราภรณ์  
แสนศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ซึ่งมีหน้าที่  
เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้การแก้ไขหรือ  
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการแก้ไขจากผู้บริหารองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้ส่งร่าง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ  
พัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนฯ เสร็จ  
สิ้นแล้ว จึงได้เสนอให้สภาฯ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ดังมี  
รายละเอียดต่อไปนี้

-----รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย-----

-/นายประเจน...

นายประเจน บุปผาแสง  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ให้สภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปราย ชักถาม ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ เพิ่มเติม นี้หรือไม่ หากมีเชิญ ครับ

นายหนูกวน ทวยภา  
ประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายหนูกวน ทวยภา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ขออนุญาตหารือฝ่ายบริหาร ผ่านสภาฯ เกี่ยวกับโครงการของหมู่ที่ ๑ ซึ่ง มีทั้งหมด ๒ โครงการด้วยกัน คือ ๑.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงแล้วนั้น ซึ่งประชาคมก็ได้ลงมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อย แต่โครงการที่ ๒ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตระบบสายดับ รายละเอียดตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงข้างต้นนั้น แต่ภายหลังประชาคมได้ลงมติดูอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ดังกล่าว เป็นขยายเขตไฟฟ้าแรงดันสูง - แรงดันต่ำ ต่อจากเส้นทางเดิมไปโคกหัวนา จะได้หรือไม่ ขอปรึกษาหารือฝ่ายบริหารด้วยครับ

นายนิภาย รัตนเมือง  
นายก อบต.หนองคูขาด

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายนิภาย รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตชี้แจงตามที่สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ตามที่ท่านได้ขอหารือมาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงการฯ หากจะดำเนินการตามที่ท่านได้หารือมานั้น มันจะเป็นการย้อนกลับไปทำประชาคมมาใหม่ และมีการนำเข้าคณะกรรมการแผนฯ เป็นไปตามระเบียบของการจัดทำแผนพัฒนาฯ ต่อไป ซึ่งจะต้องนำเข้าเสนอต่อสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง ผมซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นฝ่ายบริหาร จึงมีความเห็นว่าควรนำโครงการฯ เดิมที่ประชาคมได้เสนอและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ก่อน ส่วนจะเพิ่มเติมโครงการฯ ก็ควรที่จะทำประชาคม และเพิ่มเติมโครงการตามที่ท่านเสนอเพิ่มเติมในแผนพัฒนาฯ ในคราวต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายประเจน บุปผาแสง  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนรายละเอียดในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการฯ ที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ได้ขอหารือมาครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปรายชักถามอีกหรือไม่ หากมีเชิญครับ  
เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖ ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาของหมู่ที่ ๑๖ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้มีโครงการฯ แก้ไขปัญหาดังกล่าว และขอสอบถามฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดค่ะ

นางบัวไข คงประเสริฐ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖

นายนิภาย รัตนเมือง  
นายก อบต.หนองคูขาด

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายนิภาย รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาต

ต่อที่ประชุมสภา ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เป็นผู้ตอบข้อซักถามจาก สมาชิกสภาฯ ครับ

นายสุทธินันท์ พรอินทร์  
รองปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาต ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่จะดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ ส่วนกลาง เนื่องจากปัจจุบันรถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงานมีจำนวนไม่เพียงพอในการติดต่อราชการ ซึ่งข้อเท็จจริงมีเพียงคันเดียวที่สามารถใช้การได้ดีแต่ได้จัดซื้อตั้งแต่ ปี ๒๕๖๑ ปัจจุบันมีสภาพค่อนข้างเก่าและเริ่มซ่อมบำรุงบ่อยขึ้น ฝ่ายบริหารจึงเห็นควรให้จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางเพิ่มเติม

นางสังวาล ปะเสทะโก  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตชี้แจงครับ ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการฯ หมู่ที่ ๓ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะงานกองช่างเห็นว่าโครงการวางท่อ PVC ตามที่ประชาคมเสนอมา งานช่างไม่สามารถคำนวณหรือ ออกแบบตามหลักวิชาของช่างได้ ฝ่ายบริหารก็จะนำโครงการถัดไปของหมู่ที่ ๓ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ มาดำเนินการครับ

นายสุทธินันท์ พรอินทร์  
รองปลัด อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายเสกสรร ไชยตระมาตร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๗ ผมขอสงสัยและ สอบถามเกี่ยวกับแผนการจัดซื้อตู้เย็นและโต๊ะประชุม ที่ฝ่ายบริหารได้เสนอ บรรจุในแผนพัฒนาฯ ว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงไร ขอให้ฝ่ายบริหารได้ ชี้แจงด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายประเจน บุบผาแสง  
ประธานสภาฯ  
นายเสกสรร ไชยตระมาตร  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๗

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตชี้แจงครับ เนื่องด้วยโต๊ะประชุมในห้องประชุมสภาฯ ส่วนใหญ่นั้นมีความชำรุดไปมากแล้ว และไม่เพียงพอกับสมาชิกสภาฯ ที่จะนั่งประชุมสภาฯ ต่อไปจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อ ส่วนเรื่องของตู้เย็น นั้นเป็นเพราะว่าตู้เย็นส่วนใหญ่ได้รับมาจากการบริจาค เพราะว่าได้เคย จัดซื้อมานานมากจนตอนนี้ตู้เย็นดังกล่าวได้ผุพัง แล้วครับ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดซื้อครับ

นายสุทธินันท์ พรอินทร์  
รองปลัด อบต.



นายวิบูลย์ หงษา  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓

เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายวิบูลย์ หงษา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ และรองประธานสภา ขอ อนุญาตสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแผนพัฒนา ของหมู่ที่ ๑๓ ซึ่งตามที่ วางไว้ว่าโครงการต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้านไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท แต่มีบาง หมู่บ้านที่เกิน เช่น หมู่ ๙, ๑๖ , ๑๗ เป็นต้น ซึ่ง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แต่โครงการฯ ของหมู่ ๑๓ งบประมาณจากที่ทำโครงการฯ ที่ได้เสนอไปจะเหลือประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท จะไปทำโครงการขยายเขต ไฟฟ้าได้หรือไม่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘

นายนิภาย รัตนเมือง  
นายก อบต.หนองคูขาด

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน กระผม นาย นิภาย รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาต ชี้แจงตามที่สมาชิกสภา ได้สอบถามมาเกี่ยวกับโครงการฯ ของหมู่ ๙ , ๑๖ และ ๑๗ ซึ่งข้างได้ออกสำรวจและพบปัญหาว่า หากเราทำโครงการ ตามงบประมาณที่ได้คาดการณ์ไว้ มันอาจไม่แล้วเสร็จ เช่น การก่อสร้าง ถนน คสล. หากดำเนินการตามงบประมาณ ก็จะทำให้ไม่ตลอดเส้นทาง เหลือระยะเพียงอีกไม่กี่เมตร ฝ่ายบริหารจึงตัดสินใจให้ดำเนินการสำรวจ และประมาณการตามสภาพเส้นทางจริงที่ควรได้รับการแก้ไขตลอดทั้ง เส้นทาง อาจจะไม่เกินกว่างบประมาณที่คาดการณ์ไว้

นายเสกสรร ไชยตระมาตร  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๗

เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายเสกสรร ไชยตระมาตร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๗ ขออนุญาตชี้แจงต่อ ที่ประชุมสภา ครับ เนื่องจากโครงการฯ ของหมู่ ๑๗ ถูกพาดพิงจากท่าน วิบูลย์ หงษา เพราะโครงการฯ ของหมู่ ๑๗ ที่ทำเกินกว่างบประมาณ ที่ คาดการณ์ไว้ เพราะระยะทางมันเหลือไม่มาก และเป็นแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน จึงจำเป็นต้องทำถนนให้ตลอดสายทางครับ

นางบัวไข คงประเสริฐ  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖

เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางบัวไข คงประเสริฐ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๖ ขออนุญาตชี้แจงต่อที่ ประชุมสภา ครับ เนื่องจากโครงการฯ ของหมู่ ๑๖ เพราะร่องระบายน้ำ จะต้องทำให้ตลอดทั้งสาย มิเช่นนั้นแล้วน้ำอาจจะไหลลงไปซึ่งที่หมู่ ๑๔ ได้ จะทำให้เดือดร้อนกันเพิ่มมากขึ้นก็ได้

นายประเจน บุบผาแสง  
ประธานสภา

ขอบคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดตามที่สมาชิกสภา ได้สอบถาม นะครับ มีสมาชิกสภา ท่านใดที่สอบถามอีกหรือไม่ครับ หากมีเชิญครับ หากไม่มีแล้ว กระผมในนามประธานสภา ขอมติที่ประชุม เพื่อเห็นชอบ ในการ เพิ่มเติม แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ จึงขอให้สภา ได้พิจารณาลงมติ ต่อไปครับ ขอมติที่ประชุมสภา ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๔ ท่าน  
ไม่เห็นชอบ ๑ ท่าน  
งดออกเสียง ๓ ท่าน

นายประเจน บุษผาแสง  
ประธานสภาฯ

นายก อบต.หนองคูขาด

นายสุทธินันท์ พรอินทร์  
รองปลัด อบต.

นางสาวพัชราภรณ์ แสนศรี  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายประเจน บุษผาแสง  
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

๕.๑.๒ การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อสภาฯ ได้รับทราบ เชิญครับ

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน กระผม นายนิกร รัตนเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตต่อที่ประชุมสภาฯ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด และนางสาวพัชราภรณ์ แสนศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ต่อไปครับ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผม นายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยรายละเอียดจะให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดทำแผนฯ เป็นผู้ชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบต่อไป ครับ ขอขอบคุณครับ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวพัชราภรณ์ แสนศรี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขอชี้แจงรายละเอียด แผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ค่ะ

-----รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย-----

ขอบคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖๗ ให้สภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปราย ชักถาม ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ เพิ่มเติม นี้หรือไม่ หากมีเชิญ ครับ หากไม่มีแล้ว กระผมในนามประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม เพื่อเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาลงมติต่อไปครับ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ครับ

เห็นชอบ ๑๔ ท่าน

ไม่เห็นชอบ ๑ ท่าน

งดออกเสียง ๓ ท่าน

นายประเจน บุบผาแสง ประธานสภาฯ

นายนิทาย รัตนเมือง นายก อบต.หนองคูขาด

นายสุทธินันท์ พรอินทร์ รองปลัด อบต.

นายประเจน บุบผาแสง ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

๕.๒ พิจารณาการขอใช้พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์

การพิจารณาขอใช้พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้สภาได้มีมติ ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นเสนอมา ขอให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดก่อนที่สภาฯ จะ มีมติต่อไป เชิญครับ

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ที่เคารพทุกท่าน กระผม นาย นิทาย รัตนเมือง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาต ต่อที่ประชุมสภาฯ ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ ประชุมสภาฯ ต่อไปครับ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุก ท่าน กระผม นายสุทธินันท์ พรอินทร์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ขออนุญาตสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ป่าสาธารณะ ประโยชน์ ของหมู่ที่ ๑๒ ที่จะดำเนินการก่อสร้างหอประปาหมู่บ้าน แต่ โครงการฯ ดังกล่าว ตั้งอยู่ในเขตบริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ที่มี นสล. โดยระบุวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้ว่าเป็นพื้นที่ป่าสาธารณะ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านโคกกู่ ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จึงจำเป็นจะต้องดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ในการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อที่จะได้มีการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหอประปาฯ เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยจะต้องขอให้สภาฯ มีมติเห็นชอบในการยื่นคำขอให้ใช้พื้นที่สาธารณะ ดังกล่าว ต่อไป ขอขอบคุณ ครับ

ขอบคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะอภิปราย ชักถาม หรือไม่ หากมีเชิญ ครับ หากไม่มีแล้ว กระผมในนามประธานสภาฯฯ ขอมติที่ประชุม จึงขอให้สภาฯ ได้พิจารณาลงมติ ต่อไปครับ ขอมติที่ ประชุมสภาฯ ครับ

เห็นชอบ ๑๕ ท่าน  
ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
งดออกเสียง ๓ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๖

นายประเจน บุบผาแสง ประธานสภาฯ

นายนิทาย รัตนเมือง นายก อบต.

เรื่องอื่น ๆ

มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือ พนักงานส่วนตำบล จะ ประชาสัมพันธ์ หรือชี้แจง เกี่ยวกับงานขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองคูขาด เชิญชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ครับ หากมี เชิญครับ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขออนุญาต แจ้งข่าวสารให้แก่สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ เมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสเข้าร่วม ประชุมเกี่ยวกับภัยพิบัติ น้ำท่วม จากเหตุการณ์ห้วยเชียงคำที่ขาด เพราะ อำเภอก็ได้เสนอไปยังจังหวัดมหาสารคาม เพื่อประกาศเป็นภัยพิบัติ โดย

-/ตำบล...

นายประเจน บุปผาแสง  
ประธานสภา

ตำบลหนองคูขาด และตำบลโนนแดง ได้เสนอเข้าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติด้วย ซึ่งทางอำเภอได้ให้สำรวจความเสียหายต่างๆ เช่น นาข้าว เป็นต้น โดยแจ้งความเสียหายต่อผู้นำหมู่บ้าน ฝ่ายปกครองเป็นผู้ดูแล โดยทาง อบต.หนองคูขาด ก็ได้รายงานถนนที่ได้รับความเสียหายไปแล้ว และบางเส้นทางได้ซ่อมแซมไป และรายงานไปยัง อบจ. ในเส้นทางที่ อบจ. รับผิดชอบไปแล้ว ในเรื่องถนนของเราที่ได้รับความเสียหาย ก็ได้เร่งหาผู้รับจ้างมาดำเนินการซ่อมแซม และสำรวจความเสียหายตามที่ได้รับแจ้งมา ครับ ขอขอบคุณครับ ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ที่ได้ชี้แจงและดูแลช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลหนองคูขาด ที่ได้รับความเสียหายจากการสัญจรไปมาของถนนที่ถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหายจากพายุฝนที่ผ่านมามีด้วยครับ มีสมาชิกสภา ท่านใดที่จะซักถาม หรือหารือในที่ประชุมสภา อีกหรือไม่ หากมีเชิญครับ

นางศรีัญญา ราชเจริญ  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔

เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางศรีัญญา ราชเจริญ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๔ และเลขานุการสภา ขออนุญาตนำเรียนให้สภา ได้รับทราบเกี่ยวกับลำห้วยฝายน้ำล้นที่ขาด อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. ที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดำเนินการซ่อมแซมได้หรือไม่

นายนิภาย รัตนเมือง  
นายก อบต.

เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับท่านสมาชิกสภา ได้สอบถามมา เพราะลำห้วยดังกล่าวได้มอบให้ อบต. แล้ว แต่ตอนนี้ยังซ่อมแซมไม่ได้ ต้องรอให้น้ำลด เครื่องจักรถึงจะเข้าไปซ่อมแซมได้

นายวิบูลย์ หงษา  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓

เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายวิบูลย์ หงษา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ และรองประธานสภา ขออนุญาตต่อที่ประชุมสภา เกี่ยวกับงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาทที่ตั้งไว้ ผมไม่ได้ติดใจอะไรครับ แค่อยากให้ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา ได้ชี้แจงแต่เรื่องของโครงการฯ ต่างๆ ที่จ่ายขาดเงินสะสมได้ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไร แล้วครับ เพราะหมู่ ๑๓ วางท่อเมนประปา จะได้หรือไม่ ขอขอบคุณครับ

นายบุญมี ปะเสทะโก  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘

เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายบุญมี ปะเสทะโก สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ เส้นทางของบ้านฝายป่าบัว หมู่ที่ ๘ ได้รับความเสียหายหลายเส้นทาง บางเส้นทางชาวบ้านได้ดำเนินการซ่อมแซมเองไปแล้ว แต่ ทาง อบต. จะมาสามารถช่วยเหลืออะไรในส่วนนี้ได้บ้างครับ ขอขอบคุณครับ

นายนิภาย รัตนเมือง  
นายก อบต.

เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับท่านสมาชิกสภา ได้สอบถามมาเกี่ยวกับโครงการฯ ต่างๆ ที่จะใช้จ่ายจากเงินสะสม ทุกโครงการจะดำเนินการให้ทั้งหมดไปแล้วเสร็จทุกโครงการ แต่อาจจะล่าช้าหน่อย เพราะ อบต. เราขาดแคลนบุคลากรด้านกองช่าง แต่ตอนนี้ได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นในการยืมตัวช่างมาช่วยราชการแล้ว ส่วนเรื่องของบ้านฝายป่าบัว ตามที่สมาชิกสภา ได้สอบถามมา ที่ชาวบ้านได้ซ่อมแซมเองไปแล้ว ช่างของ อบต. ก็ไปดูแล้วซึ่งไม่มีตรงไหนที่จะ

นายสุรียา ลอยคลั่ง  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

ดำเนินการซ่อมได้ เพราะซ่อมแซมไปแล้ว เหมือนกันกับหมู่ที่ ๑๕ ที่  
ชาวบ้านได้ร่วมกันซ่อมแซมไปก่อน อบต.ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการ  
ซ่อมแซมให้อีกได้ จึงขอชี้แจงให้สมาชิกสภาได้เข้าใจ ขอขอบคุณครับ  
เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม  
นายสุรียา ลอยคลั่ง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ ถนนเส้นทางไปโสภทาด ซึ่ง  
ตอนพายุฝนมาได้พังเสียหาย เดินทางไม่ได้ ชาวบ้านช่วยกันนำดินไปถม  
โดยได้รวบรวมเงินกัน ไม่ได้ใช้งบประมาณ จากทาง อบต. แต่นายก อบต.  
ได้ใช้เงินส่วนตัวสมทบ มาจำนวนหนึ่ง ก็ได้แก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนได้  
ต้องขอขอบคุณครับ

นายสุวรรณ์ เทียมจันทร์  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม  
นายสุวรรณ์ เทียมจันทร์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ขอฝากเรื่องเกี่ยวกับ  
ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องถนนหนทางที่ได้รับความเสียหายของหมู่ที่ ๕  
ซึ่งได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ถ้าตั้งงบประมาณซ่อมแซมเพียง  
๑๐๐,๐๐๐ บาท อาจจะไม่เพียงพอ และงบประมาณในการจัดงานกีฬา  
และงานบุญประเพณีควรเพิ่มเติมให้มากขึ้น ขอขอบคุณครับ

นายอุทัย อุดมดี  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม  
นายอุทัย อุดมดี สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ ขออนุญาตสอบถามเพราะผมได้  
ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการช่วยเหลือความเดือดร้อนของ  
ประชาชนในการใช้เส้นทางถนนของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างมาก  
อยากให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงด้วยครับ

นายนิทาย รัตนเมือง  
นายก อบต.

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขออนุญาต  
ชี้แจงเกี่ยวกับท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ เกี่ยวกับงบประมาณซ่อมแซม  
ถนนที่ได้รับความเสียหายไม่ได้จำกัดงบประมาณตามที่ท่านกล่าวอ้าง แต่  
เราซ่อมแซมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนเรื่องถนนของหมู่ที่ ๖  
เป็นถนนของ อบจ.มหาสารคาม ซึ่งเราได้รายงานความเสียหายไปแล้ว แต่  
หากเราจะซ่อมแซมเองก็จะต้องขออนุญาตกับทาง อบจ.มหาสารคาม ก่อน  
หากชาวบ้านหมู่ที่ ๖ จะช่วยกันซ่อมแซมเอง ทาง อบต. ก็มีงบประมาณ  
ให้ ก็แจ้ง อบต.มาได้ แต่จะให้เราไปดำเนินการให้คงจะไม่ได้ เพราะคนงาน  
เรามีจำกัด อาจจะได้ในส่วนช่วยเหลือกัน เพราะ อบต.ก็เล็งเห็น  
ความสำคัญของพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว

นายนิคม ราชบุโฮม  
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม  
นายนิคม ราชบุโฮม สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ จากที่ผมฟังจากท่านสมาชิก  
สภาฯ แต่ละหมู่บ้านเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับ  
ผลกระทบจากพายุฝนที่ผ่านมา และขอขอบคุณท่านนายก ที่ได้ให้การ  
ช่วยเหลือเป็นอย่างดี แต่ผมอยากให้ช่วยเหลือให้รวดเร็วกว่านี้ น่าจะดีครับ  
ขอขอบคุณครับ

นายประเจน บุผาแสง  
ประธานสภา

ขอบคุณฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน นะครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้  
ชี้แจงไปแล้วเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้าน อาจจะ  
ล่าช้าไปบ้างเพราะบุคลากรของ อบต.มีไม่เพียงพอ แต่ก็ดำเนินการให้ได้  
และแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ทุกโครงการ ทุกหมู่บ้าน และผมขอฝาก

เรื่องการดำเนินการของโครงการฯ ต่างๆ ในพื้นที่ของตำบล โดยเฉพาะโครงการฯ ที่ติดกับพื้นที่ของชาวบ้าน ฝากถึงสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และผู้นำทุกหมู่บ้านให้ประสานงานให้เรียบร้อย จะได้ไม่เป็นปัญหาในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างของโครงการฯ ต่างๆ ส่วนเรื่องของรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือรถกู้ชีพ ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่พร้อมก่อนที่จะมีการดำเนินการ อย่่างไรก็ฝากให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ตามที่ฝ่ายบริหารแจ้งให้ทราบ มีสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หรือพนักงานส่วนตำบลท่านใดที่จะชี้แจงประชาสัมพันธ์ หรือพูดคุยในวาระการประชุมนี้หรือไม่ หากไม่มี ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ และขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และทำให้การประชุมสภาฯ ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

ผู้จัดรายงานการประชุม

ศรีัญญา ราชเจริญ  
(นางศรีัญญา ราชเจริญ)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

ผู้รับรองรายงานการประชุม

ประเจน บุปผาแสง  
(นายประเจน บุปผาแสง)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

บัวไข คงประเสริฐ  
(นางบัวไข คงประเสริฐ)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๖

ราตรี แน่นอุดร  
(นางราตรี แน่นอุดร)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๔

สุรียา ลอยคลั่ง  
(นายสุรียา ลอยคลั่ง)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๗



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

บัดนี้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้ผ่านมติเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนต่อไป ทั้งนี้สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานนโยบายและแผน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๗๕-๐๓๒๗ หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด หรือที่ [www.nongkhukhad.go.th](http://www.nongkhukhad.go.th) ได้อีกทางหนึ่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิศาย รัตนเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด

